
Beth ddysgon ni am gymorth
i ofalwyr di-dȃl ym Mhowys 

 

Cefnogaeth i Ofalwyr 
Di-dȃl ym Mhowys 

Hawdd ei
ddarllen 



 
Pwy ydym ni 
Llais Powys ydym ni. 

 

Rydym yn 
gwrando 

Rydyn ni’n gwrando ar ofalwyr ac yn helpu i wneud 
pethau’n well iddyn nhw. 



 
Am beth mae’r  
Adroddiad hwn 

Mae llawer o bobl ym Mhowys yn gofalu am
deulu neu ffrindiau. 

                             
Bod yn ofalwr di dâl yw hwn.

Roedden ni eisiau gwybod: 

• Pa broblemau sydd gan ofalwyr. 

• Pa gymorth sydd ei angen ar ofalwyr. 

• Sut i wella pethau. 

Buom yn siarad â gofalwyr mewn cyfarfod, mewn 
digwyddiadau, ac mewn arolwg. 



 

Yn hyn a ddywedodd 
Gofalwyr wrthym 
1.

 
Beth all helpu? 

Ffyrdd haws o gael cymorth

Rhagor o wybodaeth am wasanaethau. 

Cael Cymorth gan Iechyd a Gwasanaethau
Cymdeithasol 

Mae llawer o ofalwyr yn ei chael hi’n
anawd cael cymorth. 

Mae’n rhaid iddyn nhw ddal i galw a 
gofyn. 

Nid yw rhai yn gwybod pa 
wasanaethau sydd ar gael. 



 

Nid oes gan rai gofalwyr 
ddigon o arian i fyw arno. 

Mae’n anawd cael budd-
daliadau fel Lwfans Gofalwr. 

Beth all helpu?

Ei gwneud yn haws i gael cymorth ariannol.

Rhoi gwell gwybodaeth am fudd-daliadau i ofalwyr. 

2.
 
Problemau arian 



3. 
 
Mae llawer o ofalwyr yn
teimlo’n flinedig, yn
rhyfedd, ac yn unigol. 

Nid ydynt yn cael amser 
iddynt eu hunain. 
 

Beth all helpu? 

 
Mwy o grwpiau gofalwyr
i siarad ag eraill. 

Gwell cymorth iechyd 
meddwl. 

 

Teimlo’n Unig a Dan straen 



 
Opsiynau trafnidaeth
well i ofalwyr. 

Mwy o gymorth gyda 
chostau teithio. 

 

4. Problemau Trafnidiaeth 

Mae’n anodd cyrraedd y meddyg 
neu’r Ysbyty. 

Nid yw bysiau bob amser yn 
rhedeg ar yr amseroedd cywir. 
 

Beth All Helpu? 



 
Mwy o ofal seibiant
fforddiadwy. 

Seibiannau byr hyblyg i 
ofalwyr. 

 

5. 

Nid yw rhai gofalwyr byth yn 
cael amser i ffwrdd. 
Mae gofal seibiant yn rhy 
ddrud neu ddim ar gael. 

Beth All Helpu? 

Cael Egwyl (Gofal Seibiant) 



 
Beth sydd angen ei 
newid? 
 
Dyma rai syniadau i wneud pethau’n well 

Gwell gwybodaeth fel bod gofalwyr 
yn gwybod pa help y gallant ei gael. 
Mwy o gludiant i helpu gofalwyr i 
symud o gwmpas. 
Mwy o Egwyliau fel y gall gofalwyr 
orffwys. 
Mwy o gymorth i iechyd meddwl 
gofalwyr. 
Mwy o arian i ofalwyr i’w helpu i fyw’n 
dda. 



 
Camu Nesaf 
Byddwn yn: 

Siarad â Bwrdd 
Iechyd Powys a’r 
Cyngor am y materion 
hyn. 

Gweithio gyda 
grwpiau cymorth 
i ofalwyr fel Credu. 

Daliwch ati i ofyn i ofalwyr 
beth sydd ei angen arnynt. 



 01686 627632 

ymholiadaupowys@llaiscymru.org 

Ydych Chi Eisiau
Rhannu Eich Stori ? 
Ffoniwch ni:

Ebost:


